



**ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง**  
**เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา  
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม  
๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง  
ตาม ข้อ ๔ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขการรับ  
สมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบ  
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตาม รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้าสอบข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบ  
ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรอง  
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่า  
เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรง  
ตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย  
ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในวันเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลมาย จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด  
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

๑. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	ตำแหน่งที่สมัครสอบ	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายเอกรัฐ รัตนกร	๐๐๑	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กองช่าง	



ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร